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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่  6/2564 
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564   เวลา ๑๓.30 น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน 10  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. นางศิริพร  ร่วมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
2. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นงเยาว์  ตะนะวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๒. นายปรัชญา  วัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 5/๒๕๖4 
 ประธานฯ  นํ า เ สนอ ว่ า  ต าม ท่ี ไ ด้ มี ก า รประ ชุมคณะกรรมการบ ริหาร ง าน             
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564             
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม 
จํานวน 4 หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 5/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 การพิจารณาแบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและประมวลผล  
  และคําร้องขอเปิดรายวิชา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  สืบเนื่องจากวาระ 3.1 การพิจารณาแบบฟอร์มคําร้องของ
งานทะเบียนและประมวลผล และวาระ ๕.2 แนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเพ่ิมสําหรับนักศึกษา 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 5/2564 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 มติท่ี
ประชุม เห็นชอบ ให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วนําเข้าท่ีประชุมพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
ขณะนี้งานทะเบียนและประมวลผลได้ปรับแก้คําร้องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอปรึกษาหารือ
เก่ียวกับแบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและประมวลผล และคําร้องขอเปิดรายวิชา ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แบบฟอร์มคําร้องของงานทะเบียนและประมวลผลและคําร้อง 
ขอเปิดรายวิชา 
 
 3.2 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  สืบเนื่องจากวาระ 5.3 การเสนอแผนรับนักศึกษา           
ปีการศึกษา 2565 - 2567 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 5/2564 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 มติท่ีประชุม เห็นชอบ ให้ทุกคณะเสนอข้อมูลแผนรับนักศึกษา             
ปีการศึกษา 256๕ – 2567 ขณะนี้กองบริการการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอปรึกษาหารือเก่ียวกับแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567 ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ มอบหมายให้ทุกคณะนําข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2565 – 2567 กลับไปตรวจสอบอีกคร้ัง แล้วส่งคืนให้กองบริการการศึกษาเพ่ือท่ีจะเสนอเข้า        
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
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วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑   การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน  90 คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาค
พิเศษ ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จํานวน  90 คน 
 
 ๕.๒ การขอถอนการสําเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาบัตรของนางสาวธีวรา               
แก้วธรรมชัย 
  ประธานฯ นําเสนอว่า  ด้วยงานทะเบียนและประมวลผลได้รับแจ้งว่ามีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน ๑ ราย ช่ือนางสาว
ธีวรา แก้วธรรมชัย (นักศึกษาตกค้าง) รหัส ๕๙๑๒๔๑๖๐๑๗๐ ซ่ึงได้เรียนครบหลักสูตรและมีรายช่ือ
เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นผู้ท่ียังเรียนไม่สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานทะเบียนและประมวลผลจึงได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแฟ้ม
ทะเบียนประวัติของนักศึกษา แต่ปรากฏว่านักศึกษาได้ขอผ่อนผันวุฒิการศึกษาไว้ จึงได้ดําเนินการ
ตรวจสอบสภาพการศึกษาไปยังโรงเรียนลําปางกัลยาณีสถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษาได้แจ้งข้อมูลไว้ใน
ทะเบียนประวัตินักศึกษาว่าสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงทางโรงเรียนลําปางกัลยาณี
ได้แจ้งผลการตรวจสอบว่านักเรียนยังไม่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ และได้ลาออกเม่ือ
วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนจึงได้วุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ เท่านั้น  
  ดังนั้นจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการขอถอนการสําเร็จการศึกษาและการให้
ปริญญาบัตรของนางสาวธีวรา  แก้วธรรมชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รหัส ๕๙๑๒๔๑๖๐๑๗๐ ออกจากรายช่ือเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร 
ในวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  การขอถอนการสําเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาบัตร         
ของนางสาวธีวรา  แก้วธรรมชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต           
สาขาวิชาการตลาด รหัส ๕๙๑๒๔๑๖๐๑๗๐ ออกจากรายช่ือเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันท่ี 
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 ๕.3 แนวทางการให้โควตาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการครุศึกษาฯ ท่ีผ่านมา
มีมติว่า หลักสูตรครุศาสตร์แต่ละหลักสูตรจะให้โควตาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์ หลักสูตรละ 
10 คน เพ่ือเป็นการเพ่ิมบทบาทของครูแนะแนวในการแนะนํานักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย               
แต่ยังมิได้กําหนดแนวทางการให้โควตาไว้ ว่าจะมีการกําหนดโควตาอย่างไรให้ครอบคลุมทุก ๆ 
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โรงเรียน และจําเป็นต้องมีการสอบวัดแววความเป็นครูหรือไม่ และหากมีการสอบแล้วไม่ผ่าน           
จะสามารถยืนยันอย่างไรกับครูแนะแนวว่า นักเรียนท่ีส่งมาจะได้เข้าเรียน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ  การดําเนินการดังนี้ 
 1. ฝากคณบดีทุกคณะท่ีเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ขยายจํานวนการให้โควตามากขึ้น เช่นอาจเป็นการให้จํานวนร้อยละ ๕๐ ของจํานวนรับได้หรือไม่
เพ่ือให้สามารถครอบคลุมโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และนํามาพิจารณาร่วมกันอีกคร้ัง
ในการประชุมคร้ังถัดไป 
 2. กรณีการสอบวัดแววความเป็นครู จําเป็นต้องมีการสอบเนื่องจากเป็นข้อกําหนด         
ของคุ รุสภา แต่มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้นักเรียนท่ีได้รับโควตาต้องมาเข้าค่ายเพ่ือเตรียม            
ความพร้อมในการสอบวัดแววความเป็นครู ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถสอบวัดแวว          
ความเป็นครูผ่านได้ตามเกณฑ์ 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 ติดตามผลการดําเนินงานเครดิตแบงก์ 
  ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ขอทราบผลการดําเนินงาน
เครดิตแบงก์ ตามท่ีฝ่ายวิชาการจะดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่อีกคร้ัง จึงขอทราบผลการ
ดําเนินงาน ดังกล่าว 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ในการดําเนินงานเครดิตแบงก์นั้น ทางคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ และประสานอาจารย์ในแต่ละคณะท่ีจะ
มาร่วมเป็นกรรมการดําเนินการจัดทําร่าง ข้อบังคับ เร่ืองเครดิตแบงก์ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทําร่าง  และขอฝากคณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมช่วยติดตามให้ด้วยว่ามีความก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   15.3๐   น. 
 
 
 
 
               (นางศิริพร  ร่วมชาติ)                   (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


